



Inilahad sa akin ang Paraiso at ang Impiyerno at hindi ako nakakita ng gaya ng araw [na iyon] sa kabutihan at kasamaan. Kung sakaling nalalaman ninyo ang nalalaman ko, talagang tatawa kayo sana nang madalang at talagang iiyak kayo sana nang madalas.

Ayon kay Anas bin Mālik, malugod si Allāh sa kanya, na nagsabi: "Nagtalumpati sa amin ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ng isang talumpating hindi ako nakarinig tulad niyon kailanman. Nagsabi siya: 'Kung sakaling nalalaman ninyo ang nalalaman ko, talagang tatawa kayo sana nang madalang at talagang iiyak kayo sana nang madalas.' Kaya tinakpan ng mga Kasamahan ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ang mga mukha nila at mayroon silang hikbi." Sa isang sanaysay: "Nakaabot sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, buhat sa mga Kasamahan niya, ang isang bagay kaya nagtalumpati siya at nagsabi: 'Inilahad sa akin ang Paraiso at ang Impiyerno at hindi ako nakakita ng gaya ng araw [na iyon] sa kabutihan at kasamaan. Kung sakaling nalalaman ninyo ang nalalaman ko, talagang tatawa kayo sana nang madalang at talagang iiyak kayo sana nang madalas.' Walang nakarating sa mga Kasamahan ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na isang na higit na matindi kaysa roon. Tinakpan nila ang mga ulo nila at mayroon silang hikbi."

[Tumpak] [Napagkaisahan ang katumpakan]

Pinangaralan ng Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ang mga Kasamahan niya ng isang pangaral na hindi sila nakarinig ng tulad niyon kailanman. Bahagi ng kabuuan nito ay nagsabi siya: "Inilahad sa akin ang Paraiso at ang Impiyerno. Hindi ako nakakita ng kabutihang higit kaysa sa nakita ko sa araw [na iyon] sa Paraiso at ng kasamaang higit kaysa sa nakita ko sa araw [na iyon] sa Impiyerno. Kung sakaling nalalaman ninyo ang nalalaman kong mga hilakbot sa Kabilang-buhay at ang inihanda sa Paraiso na lugod at sa Impiyerno na masakit na pagdurus, talagang tatawa kayo sana nang madalang at talagang iiyak kayo sana nang madalas." Walang sumapit sa mga Kasamahan ng Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na isang araw na higit na matindi kaysa roon kaya umiyak sila nang matinding iyak.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

